



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย วัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
พื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเวียง (ศปก.ตำบลเวียง) ชุดที่ ๒
กรณีโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติความเห็นยกระดับความรุนแรงการแพร่ระบาดของ
ของโรคไข้เลือดออกของบ้านห้วยเกียง หมู่ที่ ๘ ด้วยสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นจำนวนมาก โดย
ผลกระทบต่อเกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึง
ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ บริเวณพื้นที่บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและเป็นแหล่งนำโรคโดยยุงลาย โดยให้
สถานประกอบกิจการ ชุมชน ที่พบยุงลาย หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญ ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ ตามมาตรการ ๕ ป ๒ ข ซึ่งหนึ่งใน
มาตรการดังกล่าว ได้แก่ ข ที่ ๒ ขยะ ให้ผู้ก่อเหตุกำจัดขยะทั้งในและนอกครัวเรือนให้สะอาด ตามประกาศ
เทศบาลตำบลเวียง ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการ ข้อปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุรำคาญในพื้นที่
ควบคุมเหตุรำคาญตามที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่
และเส้นทาง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จึงประกาศกำหนด วัน เวลา และ
เส้นทาง การเก็บและขนขยะมูลฝอย เป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ ๘ กรณีพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
จากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนี้

-กำหนดเก็บขนขยะมูลฝอยที่อยู่ในบริเวณบ้านของประชาชน ในกิจกรรม Big Cleaning
Day ของหมู่บ้าน ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะเป็นครั้งคราว

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ ตาม
ประกาศลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ "แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" หมายความว่า แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ำหรือ
ตัวโม่งยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป

ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่
สถานที่สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และนำใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วย
เชือกสีตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้ำเงิน ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะมูลฝอยนำ
กลับมาใช้ใหม่ และขยะมูลฝอยอินทรีย์ ใช้เชือกสีเขียว เป็นต้น

เทศบาลตำบลเวียง จึงขอความร่วมมือประชาชนให้เตรียมสิ่งของเหลือใช้ที่ประสงค์จะทิ้งไว้ให้พร้อม โดยจะจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าให้บริการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตรายถึงบ้าน ตามกำหนดการให้บริการ โดยสามารถนำขยะมูลฝอยจัดวางไว้ บริเวณหน้าบ้าน และหากขยะมูลฝอยมีจำนวนมาก ขอให้ประสานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อนัดหมายเวลา เข้าไปช่วยเก็บขน หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์สายด่วน ๐๘๖ ๔๓๙ ๒๖๒๘ ทุกวันในเวลาราชการ

ทั้งนี้ หากล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ประกาศดังกล่าวแล้ว หากครัวเรือน หรือบริษัทห้างร้านใด มีขยะประเภท วัสดุก่อสร้าง หรือกิ่งไม้ หรือขยะมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ขอให้เทศบาลทำการจัดเก็บเป็นครั้งคราว ขอให้ท่านยื่นคำร้องให้เทศบาลดำเนินการให้ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว ขึ้นต่อครั้งละ ๑๕๐ บาท หากขยะมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร จะเสียอีก ลบ.ม.ละ ๑๕๐ บาท โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียด และโทรศัพท์สอบถามได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๕-๐๘๐๓ และสามารถ สแกน QR code กรอกเอกสารออนไลน์ ท้ายประกาศนี้ หรือ DOWNLOAD คำร้องได้จากเว็บไซต์เทศบาล ตามลิงค์ นี้ <https://bit.ly/3BF87ts>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายกำแพง จันทกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



สแกน QR code
คำร้องออนไลน์